

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

Số: /BC-HĐND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đắk Nông, ngày tháng 4 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

**Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 18/4/2023 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1935/TTr-UBND ngày 14/4/2023. Tham dự họp có Lãnh đạo, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, Ngành, địa phương có liên quan. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình, Dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp Chuyên đề thứ 7 HĐND tỉnh Khóa IV như sau:

### **I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết**

Căn cứ quy định Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp của NSTW trong năm 2022 của 03 Chương trình MTQG đã được phân bổ chưa giải ngân hết đến ngày 31/12/2023; Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách. Do vậy, để đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đầu tư 03 CTMTQG năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch giao, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là đúng thẩm quyền và đảm bảo theo quy định của pháp luật.



## **II. Sự phù hợp của nội dung Dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương**

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh tại Tờ trình và Dự thảo nghị quyết kèm theo. Tuy nhiên, qua xem xét Tờ trình của UBND tỉnh chưa báo cáo rõ tổng nguồn vốn, bao gồm ngân sách Trung ương và địa phương đã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và kết quả giải ngân thực hiện của 03 Chương trình theo từng lĩnh vực, địa bàn; chưa làm rõ được nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc chậm giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 để làm cơ sở cho các đại biểu xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn 03 CTMTQG, đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo bổ sung. Đồng thời, báo cáo rõ lý do số vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện các CTMTQG năm 2022 là 6,4 tỷ đồng chưa giải ngân, trách nhiệm của các đơn vị Sở, ngành trong việc triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn này, trong khi cùng cơ chế thực hiện các Chương trình thì vốn đối ứng ngân sách huyện đã giải ngân được 23,7 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn sự nghiệp của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Theo báo cáo của UBND tỉnh thì vốn sự nghiệp được giao cho các đơn vị địa phương sau ngày 30/9 theo Luật Ngân sách nhà nước sẽ được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện nên không trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn này sang năm 2023. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó có quy định *cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 sang năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022)*. Việc UBND tỉnh không trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, trong quá trình triển khai gặp vướng mắc về thanh quyết toán nguồn vốn phải chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh.

- Ngoài ra, qua theo dõi công tác quản lý nguồn vốn đối ứng thực hiện 03 Chương trình MTQG đến nay nhiều địa phương (Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Rlấp) chưa bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện 03 Chương trình theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 CTMTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, riêng huyện Đắk Mil bố trí vượt vốn đối ứng theo kế hoạch vốn phân bổ (bố trí 40.409 triệu đồng/20.289 triệu đồng), đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Theo quy định, nếu địa phương không thực hiện đối ứng đủ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình thì Trung ương sẽ cắt giảm nguồn vốn NSTW ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND



tỉnh đã đề ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tiếp tục bố trí đủ vốn đối ứng thực hiện CT MTQG năm 2022 theo đúng quy định.

### **III. Tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của Dự thảo nghị quyết về hệ thống pháp luật**

Dự thảo nghị quyết được xây dựng phù hợp và thống nhất với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung số liệu tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 CTMTQG đề nghị kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023 và có phụ lục danh mục dự án, số vốn được phép kéo dài đính kèm.

### **IV. Kết luận**

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu kéo dài nguồn vốn thực hiện năm 2022 sang năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Website cơ quan;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đình Đạo**